

ดวงออนไลน์

(23 มกราคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงดาวเรียงตัวไม่เป็นคุณ ยังผลให้ชีวิตประสบปัญหาได้

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ผมได้รับจดหมายจากคุณผู้ใช้นามว่า นานา คุณนานา เคยให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาในแนวหน้าออนไลน์ ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 จดหมายของคุณนานานเขียนถึงผมว่า

ดิฉัน นานา ที่ท่านอาจารย์ กรุณาให้คำแนะนำต่างๆ มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นตามที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาทำนายไว้ค่ะ อยากขอความกรุณาคุณแนวโน้มต่อไปว่า ดิฉันจะไปต่อได้หรือไม่ค่ะ

ลูกสาวได้ขออนุญาตของทางมหาวิทยาลัยตามที่อาจารย์แนะนำ และ เราได้เล่าปัญหาให้ฟังทางมหาวิทยาลัยก็กรุณาให้ ทำให้ไม่ต้องหยุดการเรียนค่ะ

วันเกิดของ ดิฉัน 29 เมษายน 2512 ค่ะ เวลา ประมาณ 8.30 น. เพชรบุรี

ด้วยความเคารพอย่างสูง นานา

<http://www.naewna.com/columnonline/11945> ลิงค์ที่จะเข้าไปอ่านบทความพยากรณ์คุณนานา

ผมรู้สึกดีใจที่คำแนะนำของผมเป็นประโยชน์ต่อคุณนานา และ ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยส่งข่าวแจ้งผลการพยากรณ์มาให้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ และ วัตถุประสงค์ความดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ภารตะของผม

อย่างที่ผมได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่า มนุษย์เรามีดวงดาวในจักรราศีคนละ 9 ดวงเท่ากัน และ ความดีความร้ายของดาวแต่ละดวงในแต่ละราศีก็เหมือนกัน แต่ทำไม คนถึง โชคดี โชคร้ายไม่เหมือนกัน

ทั้งนี้ก็เพราะ การเรียงตัวกันของดวงดาวต่างๆในแต่ละราศีที่ไม่เหมือนกัน บางดวงดาวก็ไปอยู่ที่ที่ไม่ควรอยู่ บางดวงดาวก็ไปอยู่ในจุดที่เป็นคุณแก่เจ้าของดวงชะตา บางดวงดาวก็ไปอยู่ในจุดที่ให้ร้ายต่อดวงชะตา เป็นต้น

จุดที่ดวงดาววางตัวกันนั่นเองได้สร้าง “โชค” ขึ้นมาตามตำราของวิชาโหราศาสตร์ภารตะ ที่เป็นโยคีก็ดีไป แต่ที่เป็น โยคร้าย เจ้าชะตาก็ต้องรับเคราะห์ไป ทั้งนี้ ล้วนเป็นเพราะ วิบากกรรมในชาติก่อนของแต่ละคนทั้งสิ้น

อย่างดวงชะตาของคุณานา ซึ่งประสบปัญหาามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพราะการเรียงตัวของดวงดาว
ในดวงชะตาเดิม ผสมผสานกับดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้า ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตามพื้นดวงชะตา

ทำให้เกิดความเสียหายอย่างฉับพลัน ไม่คาดคิด กับภาระงาน การเงิน เครดิต และ คดีความแก่คุณ
นานา

ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถือเป็นช่วงเวลาที่สร้างความ
เสียหายแก่ชีวิตของคุณอย่างมาก ทำให้ชีวิตต้องมีหนี้สิน

บ้านช่อง และ ที่ดินก็อาจจะต้องขายทิ้ง หรือ ไม่ก็ต้องเป็นทุกข์ใจอย่างหนัก

จากนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เรื่อยไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นช่วงที่ดู
เหมือนว่าจะเสียหายซ้ำซากแบบเดิมๆก็คือ เรื่องหนี้สินอีก

เป็นช่วงที่ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะคิดทำอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่า แทนที่จะดีขึ้น กลับ
แย่หนักลงไปกว่าเดิม จนกระทั่งหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 สถานการณ์น่าจะผ่อนคลายขึ้น

กระนั้นก็ตาม ดาวเสาร์(๗)ก็ยังเป็นดาวที่ทำร้ายดวงชะตาของคุณอยู่เนืองๆ เพราะดาวเสาร์(๗)
สร้างโยคร้าย ที่เรียกว่า โยคเสตสาดิ ขึ้นมาทำร้ายคุณ

ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่ถือว่า ดวงชะตาทรงๆ ไม่ได้ขึ้น ไม่เสียหายลงไป
กว่าเดิม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 น่าจะเป็นเดือนที่ทำให้คุณสบายใจในเรื่องลูกขึ้นมาได้หน่อย กระนั้นก็
ตาม คุณก็ยังมีความทุกข์ใจ ลำบาก และเหนื่อยยากอยู่

ปีพ.ศ. 2558 น่าจะเป็นปีที่ผ่อนคลายของคุณได้อีกหน่อยหนึ่ง แต่ก็ไม่มากมาอะไรนัก ผมคิดว่า
ช่วงที่จะให้ผลดีที่สุดในช่วงที่ใกล้ที่สุดนี้ ก็คือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้ว

ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะ การเรียงตัวของดวงดาวที่เข้าล็อกของการให้โทษต่อคุณานา อย่าง
ต่อเนื่องติดต่อกันหลายดวง และส่วนใหญ่อีกจะเป็นความเสียหายเรื่องเงินเรื่องทอง

ดังนั้น ในช่วงเวลาที่โศกนาศนาคต่ำเช่นนี้ ก็พยายามทำตัวให้เหมือนต้นไม้ในช่วงฤดูหนาว ที่
ทำตัวนิ่งๆ สดัดใบทิ้งไปให้มากที่สุด เพื่อจะไม่ต้องคายน้ำออกไป จะต้องไม่แตกหน่อใหม่เพื่อรักษา
อาหารภายในลำต้นเอาไว้ให้มากที่สุด คล้ายๆกับหมีจำศีล

รอเวลาให้โศกนาศนาฟื้นขึ้นมาแล้ว ตอนนั้นค่อยผลิดอกออกไปใหม่ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ

